

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน  
ประจำวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล [www.consular.go.th](http://www.consular.go.th)

Call Center ๒๔ ชั่วโมง : ๐๒ ๕๗๒ ๘๔๔๒ Application : Thai Consular

หัวข้อเรื่อง : “รู้ไว้ก่อนไป... รัสเซีย”

\*\*\*\*\*

สัปดาห์นี้ กระทรวงการต่างประเทศมีเรื่องที่จะแจ้งเตือนพี่น้องชาวไทยที่ประสงค์เดินทางไปทำงาน นวดสปาในรัสเซียมาฝาก เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีหญิงไทยเป็นจำนวนมากถูกชักชวนจากกลุ่มนายหน้าให้เดินทางไปทำงานนวดสปาในรัสเซีย โดยโฆษณาชวนเชื่อต่าง ๆ นานาว่าจะมีเงินรายได้สูงพร้อมสวัสดิการต่าง ๆ มากมาย เกินความเป็นจริง และไม่ยอมแจ้งกฎระเบียบภายในของบริษัทให้หญิงไทยได้รับทราบแต่อย่างใด ทำให้มีหญิงไทยหลายรายหลงเชื่อและวาดฝันว่า การไปทำงานนวดสปาในรัสเซียจะทำให้ตนและครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำ แต่เมื่อเดินทางไปถึงรัสเซียแล้วกลับพบว่า สภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เคยแจ้งไว้ไม่ได้เป็นไปตามนั้น จึงเป็นเหตุให้หญิงไทยหลายรายต้องเดือดร้อน บางรายต้องหาทางหนีกลับประเทศไทยและบางส่วนได้ดำเนินการร้องเรียนร้านนวดสปาที่ตนทำงานอยู่

ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด เพราะการหลอกลวงหญิงไทยให้ไปทำงานในต่างประเทศ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้ว โดยปัญหาที่มักประสบบ่อย ๆ ได้แก่

- ถูกนายจ้างยึดหนังสือเดินทาง
- แรงงานในบริษัทบางรายทำตัวเป็นนายหน้าเถื่อน เก็บค่าหัวให้กู้เงินเพื่อซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทย
- ต้องทำงานฟรี ๑ เดือน โดยนายจ้างอ้างว่า เป็นช่วงทดลองงานหรือฝึกฝนฝีมือ จึงยังไม่จ่ายเงินเดือนให้
- หากแรงงานที่มาจากใหม่หนีกลับประเทศไทย นายจ้างจะหักเงินเดือนของแรงงานที่เป็นนายหน้าเพื่อชดเชยค่าเสียหายของบริษัท

กระทรวงการต่างประเทศจึงขอแจ้งเตือนให้ทุกท่านตรวจสอบความน่าเชื่อถือของกลุ่มนายหน้าหรือบริษัทที่ชักชวนไปทำงานให้ละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจสมัครงาน และตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างงานให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจเดินทางไปทำงาน ที่สำคัญจะต้องมีวีซ่าที่ถูกประเภทก่อนออกเดินทางไปทำงานนวดสปาที่รัสเซีย เพราะการใช้วีซ่าผิดประเภทเพื่อลักลอบทำงานในรัสเซียจะมีความผิดและต้องได้รับโทษตามกฎหมายรัสเซีย

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านสายด่วน กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๕๗๒ ๘๔๔๒ ซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “Thai Consular” ซึ่งระบุหมายเลขโทรศัพท์ hotline หรือสายด่วนของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก

\*\*\*\*\*